

พบคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หมายเลขR26 ในงาน TFBO 2018



ปัจจุบันการทำธุรกิจมีการแข่งขันสูง สินค้าต่างๆมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญกว่าคือการได้เรียนรู้และพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการรายอื่นเพื่อเปิดโลกทรรศน์ในการทำธุรกิจ รวมถึงอาจเป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางการค้าที่แข็งแกร่งซึ่งงานอีเวนต์ยังเป็นเวทีสำคัญในการเป็นจุดนัดพบของคนทำธุรกิจและคนที่อยากลงทุนรายใหม่ให้มีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนความต้องการอันเป็นช่องทางของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนได้ในอนาคต

ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ให้ความร่วมมือในการร่วมงานอีเวนต์ต่างๆที่จัดขึ้นมาโดยตลอด ล่าสุดได้เข้าร่วมงาน Thailand Franchise & Business Opportunities 2018 (TFBO 2018) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

ซึ่งงาน TFBO 2018 ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 และยังจัดพร้อมกับอีก 2 งานสำคัญคือ TRAFS 2018 และ ASEAN Retail 2018 ถือเป็นงานใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์กว่า 200 แปรนต์ทั้งจากไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบกับนักธุรกิจที่มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ภายในงานมีแฟรนไชส์หลากหลายกลุ่มเช่น เบเกอรี่ , ไอศกรีม , การศึกษา , อสังหาริมทรัพย์ , งานพิมพ์ , ธุรกิจบริการ เป็นต้น

ซึ่งคาดว่าจะมีนักลงทุนจากไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 15,000 คน มีเงินสะพัดในงานนี้ไม่ต่ำกว่า 150 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งการจัดงานยิ่งใหญ่ระดับโลกที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ขยายตลาดและเป็นช่องทางให้คนทั่วไปได้มีโอกาสลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดายมากขึ้น

ในโอกาสนี้ทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานยิ่งใหญ่ในครั้งนี้โดยผู้ที่สนใจสามารถพบกับคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้ที่หมายเลข R26 โดยไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้เตรียมพร้อมโปรโมชั่นของขวัญ และรางวัลน่าสนใจต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาสอบถามข้อมูลด้านการลงทุน ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจของตัวเอง สามารถเริ่มต้นการลงทุนได้ไว สร้างกำไรได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานสามารถเข้าไป ดูรายละเอียดได้ที่ goo.gl/q2rXl9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ โทร 02-1019187 หรือ

